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สรุปสาระส าคัญจากการประชุมเสวนา เรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทุ่งสง “ชุมทางประวัติศาสตร์ทุ่งสง” 
และย่านประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๑. นายทรงชัย  วงษ์วัรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นผู้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้
ผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นได้กล่าวถึงการจัดงานขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสงและการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน และความเป็นมาของแบงค์สยามกัลมาจล ทุนจ ากัด สาขาภูมิภาคแห่งแรกของประเทศ
ไทยที่ทุ่งสง และได้แนะน าผู้ร่วมเสวนาและผู้ด าเนินรายการ ทั้ง ๓ คน 

 
๒. นางปิยะนาถ  กลิ่นภักดี หัวหน้างานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา ได้

แนะน าเอกสารการประชุม และรายงานผลการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น “ชุมทางประวัติศาสตร์ทุ่งสง” ในส่วน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้ 

(๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ท าสัญญาเช่าอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังที่ ๑ 
(๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ท าสัญญาเช่าอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังที่ ๒ 
(๓) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หลังที่ ๑ (แล้ว

เสร็จ) 
(๔) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ประชุมเสวนา เรื่องการอนุรักษ์อาคารเก่า พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

“ชุมทางประวัติศาสตร์ทุ่งสง” ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง และอาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ ได้
แต่งกลอนทุ่งสงไม่หลงทางให้จ านวน ๑ ชุด ดังปรากฏในเอกสารแนบ ๑ 

(๕) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท าหนังสือไปยังส านักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช (ท่ี นศ.
๕๒๒๐๖/๒๔๖๔ ) ขอให้ส ารวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานอาคารเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวน ๒ หลัง 
และได้รับหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียน(ท่ี วธ ๐๔๒๘/๑๔๗๒) ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังปรากฏในเอกสาร
แนบ ๒ 

(๖) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หลังที่ ๒ 
(แล้วเสร็จ) 

(๗) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ท าหนังสือไปยัง ผู้จัดการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสังคม ธนาคาร
ไทยพานิชย์จ ากัด มหาชน เพ่ือขอข้อมูลแบงค์สยามกัลมาจล ทุนจ ากัด สาขาทุ่งสง ได้รับข้อมูลเป็นไฟล์ PDF 
จ านวน ๒ หน้า และภาพจ านวน ๑ ภาพ ดังปรากฏในเอกสารแนบ ๓ 

(๘) วันที่ ๑๔-๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการเก็บบันทึกภาพ 
Vernadoc ในการศึกษาสถาปัตยกรรม บ้านเก่า อาคารเก่า ของเมืองทุ่งสง 
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(๙) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท าหนังสือไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์หัวรถจักรไอน้ าที่เคยประจ าการที่ทุ่งสง  จ านวน ๑ หัว เพ่ือใช้จัดแสดง ตั้งวางบริเวณรางรถไฟด้านหลัง
อาคารเก่า และได้รับแจ้งว่าไม่มีรถจักรไอน้ าดังกล่าว และรุ่นอื่น ๆ ทางการรถไฟมีแผนจะปรับปรุงซ่อมแซม
อนุรักษ์ไว้ใช้งานเอง จึงไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้ ดังปรากฏในเอกสารแนบ ๔ 

หลังจากนั้นได้น าเสนอภาพการด าเนินงานทั้งหมดดังปรากฏในเอกสารแนบ ๕ 
 

๓. นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว นายอ าเภอทุ่งสง ได้กล่าวถึงความส าคัญของอาคารเก่าอันทรงคุณค่า
ของเมือง การรวบรวมแหล่งอารยธรรมเก่าของเมือง บ้าน อาคารเก่า ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้แก่ลูกหลานในอนาคต 
และในวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมกันท าอะไรสักอย่างเพื่อเมืองทุ่งสงของเรา เพราะหากไม่ท าวันนี้ 
เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น บ้านเก่า อาคารเก่า โรงเรียนเก่า ร่องรอยเก่าๆ ก็จะหายไป จะเล่าให้ลูกหลานฟังคงยากเป็น
ประวัติศาสตร์ที่ไร้ร่องรอย หลังจากนั้นได้เล่าถึงภารกิจที่ได้ท าเมื่อครั้งเป็นนายอ าเภอท่าศาลา เรื่องโบราณสถาน
วัดโมกคลาน ร่องรอยอารยธรรมเก่าแก่มีมาแต่อาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งท่านได้จุดประกายจนเกิดงานไลท์แอนด์ซาวน์ 
(Light and Sound) จัดโดย อบต.ขึ้น  และมีความกังวลในเรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เพราะเมื่อมีการขึ้น
ทะเบียนแล้วการก่อสร้างปรับปรุงจะท าได้ยากขึ้นเพราะจะต้องท าโดยกรมศิลปากรเท่านั้น 

 
๔. เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เชิญ นายอาณัติ  บ ารุงวงศ์ ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๑๔ และนาย

ประเสริฐ ฤทธิส าเริง นักอนุรักษ์ อดีตมัณฑนากร ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คณะกรรมการจัดท า
หนังสือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมเสวนา สรุปการเสวนา โดยมีดร.
จ าเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์ เป็นผู้ด าเนินรายการสรุปได้ดังนี้ 

(๑) ดร.จ าเนียร  วรรัตน์ชัยพันธ์ กล่าวถึงการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน เทศบาล และ
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันแลไปข้างหน้า จ าเป็นต้องเหลียวหลังดูด้วย จากนั้นกล่าวถึงมรดกโลก มรดกทาง
วัฒนธรรม และมรดกทางสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ “ดงพญาเย็น” ปัญหาเรื่องชาวเขมรเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูง 
ในไทย โดยมีคนไทยรอบข้างให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่า ๆ จ าเป็นต้องได้ชาวบ้านเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้วย และให้ทุกคนเป็นเจ้าของการพัฒนาเมืองแบบ “ทุ่งสงไม่หลงทาง” ต้องท าให้ทุก
คนรู้และภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ และรู้ถึงคุณค่าด้วย จากนั้นได้ถามผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๑๔ ว่าเห็น
ด้วยกับการอนุรักษ์หรือไม่ 

 

(๒) นายอาณัติ  บ ารุงวงศ์ ได้กล่าวว่า จากรายงานผลการด าเนินงาน ท าให้ได้เห็นถึงความ
พยายามของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีการเตรียมการมาเป็นล าดับ การด าเนินการอาจมีอุปสรรคแต่ไม่ท้อถอย
เปรียบเสมือนพระมหาชนกที่ก าลังว่ายอยู่ในมหาสมุทร อาจมีอุปสรรคแต่ก็พยายามว่ายอยู่  
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การอนุรักษ์ อนุรักษ์ท าไม อนุรักษเ์พ่ืออะไร? ต้องอยู่ที่การมีคนเห็นคุณค่า รู้คุณค่าของสิ่งที่
อนุรักษ์ ยกตัวอย่างชาวศรีลังกาใช้ก้อนพลอยเป็นกระสุนยิงหนังสติก เพราะไม่รู้ค่ามองเห็นเป็นก้อนหินก้อนหนึ่ง
เท่านั้น จากนั้นท่านได้พูดถึงบ้านเก่า อาคารเก่า ว่าบางท่านอาจเห็นว่าผุแล้ว สร้างใหม่ดีกว่า ถูกกว่า ให้ดู
บ้านเรือนในประเทศลาว มีแบบที่ทุ่งสงมี ที่ลาวเขารู้ค่า เห็นประโยชน์ก็ดูแลรักษาไว้ คนก็แห่กันไปดู 

อาคารเก่ารถไฟทุ่งสง มีลักษณะสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์  ทั้งยังมีบ้านพักไม้ของ
พนักงานรถไฟ ที่มีหลากหลายแบบ มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และยังมีพ้ืนที่โล่ง ต้นไม้ใหญ่ ที่สามารถพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สมบูรณ์และสวยงามได้ ท าเป็นย่านประวัติศาสตร์ก็ดูน่าสนใจ ทั้งยังเป็นการสืบทอดพระ
เกียรติยศของรัชกาลที่ ๕ ด้วย 

จากนั้น ดร.จ าเนียรฯได้ถามว่าจะมีข้ันตอนอย่างไรให้ชุมชนได้รับรู้ถึงคุณค่า ท่านตอบว่าต้อง
เริ่มต้นที่ชุมชน และชุมชนจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องอบายมุข ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวแต่จริง ๆ แล้วเกี่ยวข้องกัน 
เพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องส าคัญกับการท่องเที่ยว และผู้ที่มีความพร้อมในชุมชนจะเป็นผู้
เริ่มต้น 

 

(๓) ดร.จ าเนียรฯ ได้ถามนายกเทศมนตรีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสงกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย นายกเทศมนตรีแจ้งว่าทางปลัดกระทรวงคมนาคมได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทั้ง
ในเรื่องการเช่าอาคารเก่าของการรถไฟและการต่อรองค่าเช่าที่ดินเพ่ือท าศูนย์กระจายสินค้า คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จ
อีก ๕ ปีข้างหน้า ขณะนี้ก าลังด าเนินการขอขยายถนนในที่ดินของการรถไฟ ส าหรับเรื่องการอนุรักษ์บ้านพัก
พนักงานรถไฟ จ าเป็นต้องด าเนินการก าหนดสู่แผนพัฒนาเทศบาล โดยความเห็นชอบของเจ้าของพื้นที่ และจะต้อง
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 

 

(๔) ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันดังนี้ 

 นายมณี  แก้วประเสริฐ ประธานชมรมข้าราชการบ านาญทุ่งสง  
การอนุรักษ์จ าเป็นต้องให้คนในทุ่งสงทุกฝ่ายมามีส่วนร่วม  หากด าเนินการโดย

ทางราชการแต่ฝ่ายเดียวจะเป็นเรื่องยาก  คนในตระกูลเก่า ๆ ของทุ่งสงได้แก่รัตนพันธ์  รัตนบุรี ต้องเข้ามามีส่วน
ร่วม 

 นายสมหมาย  กลาสี  ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง   
ผมเห็นด้วยกับแนวทางนี้ แต่คนทุ่งสงจะเห็นด้วยหรือไม่  จ าเป็นต้องขยาย

ความคิด ขยายแผนการพัฒนา ประสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ให้ประชาชนทราบ อาจมีการบอกเล่าเรื่องราว 
และตั้งค าถามในการประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นท าอย่างไร ลูกหลานได้อะไร และต้องช่วยกันผลักดันให้การด าเนินการ
อนุรักษ์อาคารเก่า เป็นเรื่องของคนทุ่งสงไม่ใช่เป็นเรื่องของนายกเทศมนตรี นายอ าเภอ หรือหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งเท่านั้น 
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 นายถาวร  รัตนพันธ์ 
กล่าวถึงการอนุรักษ์ย่านอาคารเก่าชิโนโปรตุกิส ที่ถนนดีบุก ถนนกระบี่และ

ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ตว่าทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างจริงจัง และตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องการน า
สายไฟฟ้าลงใต้ดินของถนนถลางด้วย ทั้งนีด้ร.จ าเนียรได้กล่าวเสริมในเรื่องการตั้งมูลนิธิเพ่ือจัดหาทุนส าหรับการ
อนุรักษ์เมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต 

 นายนริศ  รัตนพันธ์  
กล่าวว่าเราจะท าอย่างไรให้ลูกหลานได้รับรู้และสัมผัสกับภาพประวัติศาสตร์

เมืองทุ่งสง และขอฝากกลอนน้ าตกโยงไว้ให้ดังนี้ 
“น้ าตกโยงโด่งชื่อระบือกระฉ่อน 

อยู่นครศรีธรรมราชพิลาสสม 
งามระรื่นตื่นตาล้วนน่าชม 
ดั่งพระพรหมสร้างไว้ในแดนดิน” 

 นายปรีชา  นาคฤทธิ์ 
อดีตอาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมไสใหญ่  เห็นว่าการอนุรักษ์เป็นเรื่องของคน

ทุกคนที่มาอาศัยอยู่ในทุ่งสง มาจากไหนก็ได้ มาแล้วท าประโยชน์ให้กับเมืองทุ่งสง และคนเราต้องมีการอนุรักษ์ถ้า
พูดถึงอนุรักษ์ ง่าย ๆ การเก็บรูปถ่ายพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ในอดีต ก็คือการอนุรักษ์แล้ว ทั้งนี้ 

 

(๕) ดร.จ าเนียรฯ กล่าวว่าระหว่าการพัฒนาต้องมีการอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ต้องมีการ
พัฒนา และให้ทุกคนช่วยคิดว่าต้องท าอย่างไรให้คนเกิดความรัก หวงแหนบ้านเมือง ต่อมาได้เชิญนายอ าเภอให้
กล่าวถึงการสร้างกลุ่มและขยายภาคี การอนุรักษ์เมืองทุ่งสง ซึ่งนายอ าเภอทุ่งสงได้ให้ความเห็นดังนี้ 

 ตั้งคณะท างานขึ้นมา ๑ ชุด ประกอบด้วยนักวิชาการ นักอนุรักษ์ นักคิด นักเขียน 
ศิลปิน นักเล่าเรื่อง ดึงคนจากทุกภาคส่วนมาให้ได้ 

 โจมตีในพ้ืนที่ ก าหนดโซนนิ่ง ย่านประวัติศาสตร์ที่ต้องการอนุรักษ์ 

 ว่าด้วยผังเมืองทุ่งสง ด าเนินการขอก าหนดพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ที่ต้องการอนุรักษ์
เป็นโซนสีน้ าตาล 
จากนั้นดร.จ าเนียรฯได้กล่าวสรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 การประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ชาวเมืองได้รับรู้ เกิดความรัก หวงแหน และดูแลรักษา 

 จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ โดยปรึกษานายกเทศมนตรีและนายอ าเภออีกครั้ง 

 ด าเนินการขอก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองทุ่งสง สู่ผังเมืองรวมทุ่งสง 

 ตั้งกองทุนการอนุรักษ์ 
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และกล่าวเสริมว่ามาตรการด้านการศึกษา มีความส าคัญยิ่ง จ าเป็นต้องมีการจัดท าต าราเรียน จัดท าหลักสูตรการ
เรียนรู้ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนร่วมด้วย 
 

(๖) ต่อมาผู้ด าเนินรายการได้เชิญ นายประเสริฐ  ฤทธิส าเริง พูดคุยเรื่องอาคารเก่า 
สถาปัตยกรรมเก่า ในพ้ืนที่เมืองทุ่งสง ซึ่งท่านได้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมเก่าคือ ตลาดมิ่งเมืองที่กรุงเทพมหานคร 
และได้ฉายสไลด์ภาพบ้านเก่า ๆ ของเมืองทุ่งสงในชุมชนต่าง ๆ บ้านพัก ที่ท างาน โรงพยาบาล โรงซ่อมหัวรถจักร 
และสุสานรถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอันเป็นมรดกชาติที่ล้ าค่า ตลอดจนบ้านยิบอินซอยที่สวยงามยิ่ง 
และกล่าวย้ าว่า “การพัฒนากับการอนุรักษ์ต้องไปด้วยกันได้”  

จากนั้นนายอาณัติ  บ ารุงวงศ์ ได้กล่าวเสริมในเรื่องการอนุรักษ์ว่าต้องใช้เงินเป็นจ านวน
มาก จึงต้องมีการวางแผนในระยะยาว ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์ และยกตัวอย่างวัดคิโยมิสึ เกียว
โต ประเทศญี่ปุ่นที่มีการเตรียมการปลูกต้นไม้ไว้ซ่อมเสาค้ ายันจ านวน ๑๓๙ ต้น และวิหารริมเชิงเขาที่ใช้ไม้ซุง
ขนาดใหญ่ซ้อนขึ้นไปเป็นฐาน  

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้เล่าถึงข้อตกลงที่ท่านได้ไปพูดคุยกับคุณมรกต เจ้าของบ้าน
ยิบอินซอย และอาจารย์ธนพล ที่ปรึกษาฯ ว่าทางบริษัทยิบอินซอยพร้อมให้ความร่วมมือ แต่การพัฒนาพ้ืนที่ก็ยังคง
ต้องค านึงถึงรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้  

นายประเสริฐฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่าบ้านยิบอินซอยเป็นบ้านทรงปั้นหยาแบบฝรั่งเศส ถ้าได้มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ และขอจ าลองประติมากรรมของคุณมีเซียม ยิบอินซอย มาจัดวางจะสวยงาม
มาก บริษัทยิบอินซอยก็คงให้การสนับสนุน 

นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ อาจารย์สอนศิลปะโรงเรียนสตรีทุ่งสง ได้จัดท าโครงการชวน
นักเรียนศิลปะไปวาดภาพบ้านเก่า ๆ ในเมืองทุ่งสง เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก ความหวงแหนใน
บ้านเมืองของตน ให้เกิดกับเจ้าของบ้านและเด็ก ๆ ด้วย และจะได้น าภาพเหล่านั้นมาน าเสนอในโอกาสต่อไป 

 
๕. มติที่ประชุมให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดให้ย่านประวัติศาสตร์ คือบริเวณถนนรถไฟ เริ่มตั้งแต่บ้านพักรถไฟ ริมสวน 
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จนถึงหัวสะพานเหล็ก ประกอบด้วย ห้องแถวยิบอินซอย อาคารเก่า รสพ. สองหลัง 
โรงแรมอุดมพร สถานีรถไฟ บ้านพักรถไฟ โรงซ่อมหัวรถจักร จนถึงโรงพยาบาลรถไฟ 

(๒) แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์เมืองทุ่งสง เพ่ือวางแผนการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และ
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ 

(๓) ด าเนินการขอก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ของเมืองทุ่งสง ในข้อ ๕(๑) สู่ผังเมืองรวมทุ่งสง 
(๔) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย หรือแผ่นประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
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 การอนุรักษ์อาคารเก่า รสพ.จ านวน ๒ หลัง เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น “ชุมทาง
ประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง 

 เล่าเรื่องราวในอดีตของอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองทุ่งสง เช่น บ้านยิบอินซอย 
โรงแรมอุดมพร แบงค์สยามกัมมาจล สถานีรถไฟ หมวดศิลาฯลฯ 

 ภาพเก่าเล่าขาน เก็บรวบรวมภาพเก่าและน ามาเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบัน 
------------------------------ 

นางปิยะนาถ  กลิ่นภักดี  ผู้สรุปรายงานการประชุม 
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
๒. นางพวงทิพย์ ธรรมกิจจา 
๓. นางณัฐธิดา รัตนสุภา 
๔. นางพิมพา พัฒน์ศรีเรือง 
๕. นางจรรยา ชนะกุล 
๖. นายอนุชน สุรพงศามาส 
๗. นางสาวศุภรดา สุวรรณมณ ี
๘. นายถาวร รัตนพันธ์ 
๙. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณ 
๑๐. นางสาวปราณี รัตนบุรี 
๑๑. นายกิตติโชค นวพรศรีรัตน์ 
๑๒. นายจ านง หนูเพชร 
๑๓. นางทิพวัลย์ รัตนพันธ์ 
๑๔. นายพิพัฒน์ มากก าเหนิด 
๑๕. นายสมหมาย กะลาสี 
๑๖. นายอนุชา ธนาวุฒ ิ
๑๗. นางบ าเพ็ญ ภูมิวัฒนะ 
๑๘. นายไพวุฒิ ดวงทอง 
๑๙. นายบุญเสริม มณีฉาย 
๒๐. นายณัฐพงศ์ ปัญจะสุวรรณ์ 
๒๑. นายประเวช พรหมปาน 
๒๒. ว่าที ่ร.ต.ปรีด ี สมสังข์ 
๒๓. นายสุจินต์ สมทรง 
๒๔. นายสมเกียรติ บ ารุงภักดิ์ 
๒๕. นางวันเพ็ญ จันทร์เพ็ง 
๒๖. นางณิชภา เสนะคุณ 
๒๗. นายอัครเดช วัชรศิริ 
๒๘. นางอัจฉรา แผ่นทอง 
๒๙. นางสุกานดา ชัยยศ 
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๓๐. นางวรรณี พรหมเพศ 
๓๑. นายศิริยศ รักเอียด 
๓๒. นางอรพิน รักงาม 
๓๓. นางสาวจิราภรณ์ สมุทกุล 
๓๔. นางศรัณยา เมืองจีน 
๓๕. นางอมรรัตน์ คีรีเพ็ชร 
๓๖. นายนริศ รัตนพันธุ์ 
๓๗. นางศศิรินทร์ โนนใหม่ 
๓๘. นางพรทิพย์ เหล่าทองมีสกุล 
๓๙. นางสุนันทา เพชรย้อย 
๔๐. นางสาวราตรี ชนะศักดิ์ 
๔๑. นางสาวสุจิตรา เวสนุสิทธิ ์
๔๒. นางสุดใจ คงผอม 
๔๓. นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรสุวรรณ 
๔๔. นางพิศมัย หลังหลี 
๔๕. นางรัตนาวดี ทองค าดี 
๔๖. นางประทุมทิพย์ กุลสุข 
๔๗. นางบุญราศี   ศุภเกียรติสุนทร 
๔๘. นางสุภาพร สินไชย 
๔๙. นางสาวจริยา ด้วงสีทอง 
๕๐. นางกนิษฐา ยิ้นลิ้ง 
๕๑. นางสาวสาลินี รัตนคช 
๕๒. นางสาวจุฑารัตน์ ประพฤติตรง 
๕๓. นางลมัย ชูภักด ี
๕๔. นางปิยะนาถ กลิ่นภักดี 
๕๕. นางจันทิมา มีเถือน 
๕๖. นางอรัญญา ธนาวุฒ ิ
๕๗. นางประภาพร เชาว์ช่างเหล็ก 
๕๘. ดต.สุจริต ทิพาพงศ์ 
๕๙. นายมณี แก้วประเสริฐ 
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๖๐. รตท.ไวยวุฒิ ชวนพิศ 
๖๑. นางเสาวภา อินทรสุวรรณ 
๖๒. นางวัชรมน ชูดวง 
๖๓. นายปรีชา นาคฤทธิ์ 
๖๔. นายโฆษิต จันทร์ประเสริฐ 
๖๕. นายไพลิน ผลอ่อน 
๖๖. นางนัยปพร พวงเงิน 
๖๗. นางสาวสายฝน ขุนสิทธิ์ 
๖๘. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว 
๖๙. นางจิราภรณ์ มนตรี 
๗๐. นางนิยดา ธนาวุฒ ิ
๗๑. นางชมพูนุท รัตนสุภา 
๗๒. นางสาวสายใจ บุญคงมาก 
๗๓. นางสาวกฤตติยา ชูทอง 
๗๔. นางวัลย์นิสา ชูบัวทอง 
๗๕. นางศิวลี วงศ์แก้ว 
๗๖. นางสาวจารุณี จันทร์สุวรรณ 
๗๗. นางเมธินันท์ สุทธิเดช 
๗๘. นายประเสริฐ ฤทธิ์ส าเริง 
๗๙. นายอาณัติ บ ารุงวงศ์ 
๘๐. ดร.จ าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ 

 


